

Số: 129 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2012



THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 16 tháng 3 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam báo cáo về kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Hội Nông dân năm 2011; đồng chí Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành liên quan về những kiến nghị của Trung ương Hội Nông dân; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH NÔNG DÂN VÀ KẾT QUẢ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Năm 2011 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đi vào hoạt động... Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với những biến động chính trị ở nhiều nước trên thế giới; lạm phát ở mức cao, thiên tai, dịch bệnh diễn ra liên tiếp, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tìm cách chống phá; tình hình phức tạp trên biển Đông... đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta. Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đất nước đã vượt qua được những khó khăn, thách thức, ứng phó có hiệu quả với những diễn biến phức tạp của tình hình, đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá; lạm phát từng bước được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị và trật

tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng...tiếp tục có bước phát triển.

Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao vai trò của giai cấp nông dân và kết quả công tác của các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Hoạt động của Hội Nông dân có nhiều chuyển biến tích cực, với việc không ngừng đổi mới phương thức vận động, tập hợp nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội; nổi bật là việc phối hợp với Chính phủ và các cấp chính quyền trong việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp; tham gia tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các chương trình, dự án trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, khuyến nông, khuyến ngư, phát triển ngành nghề nông thôn, nước sạch, vệ sinh môi trường, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ nông dân vay vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tiếp cận thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng cơ chế, chính sách; chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều phong trào thi đua do Hội phát động mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2012, dự báo kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp khó lường. Chính phủ tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6%; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2016. Trước bối cảnh đó, sự phối hợp công tác của Chính phủ và Trung ương Hội Nông dân cần được thực hiện một cách thường xuyên và chặt chẽ hơn, tập trung vào những nội dung chính sau:

- Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đến các cấp Hội và hội viên, phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát động và thực hiện “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Phong trào nông dân thi đua bảo đảm quốc phòng, an ninh”; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, giữ vững mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

- Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân, phát triển nền nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo giữa các vùng, miền; sâu sát với yêu cầu của thực tiễn sản xuất, nguyện vọng của hội viên, đề xuất những cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả cao và bền vững, góp phần ổn định và nâng cao một bước đời sống nông dân.

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế; ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm; vận động toàn dân tích cực tham gia các Chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

- Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tốt, có hiệu quả Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.

II. VỀ NHỮNG ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

1. Về đề nghị Chính phủ đổi mới cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư về nông thôn, tập trung cho kết cấu hạ tầng... Có chính sách khắc phục tình trạng manh mún, phân tán hiện nay.

a) Đồng ý về chủ trương. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Hội Nông dân Việt Nam đề xuất cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc sửa đổi Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về đề nghị quy hoạch các vùng sản xuất gắn với hình thành cơ sở chế biến nông sản; có chính sách hỗ trợ bảo hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, chính sách vay vốn; sửa đổi đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010; có cơ chế tạo lập nguồn vốn lâu dài cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

a) Về quy hoạch các vùng sản xuất gắn với hình thành cơ sở chế biến.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và đang chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Về chính sách bảo hiểm cây trồng vật nuôi.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013. Dự kiến Chính phủ sẽ sơ kết việc thực hiện thí điểm vào năm 2013 và xây dựng Đề án hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020.

c) Về chính sách hợp lý tạo điều kiện cho nông dân vay vốn, cơ chế huy động vốn đối với ngân hàng thương mại để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, trong đó có nội dung đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan liên quan ban hành Thông tư thay thế Thông tư 36/2002/TT-BTC về cơ chế tài chính đối với Quỹ hỗ trợ nông dân trong Quý II/2012.

d) Về việc điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung đối tượng là các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp ở các phường, thị trấn được hưởng chính sách tín dụng theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP.

đ) Về cơ chế để nông dân vay vốn không phải nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng ý về nguyên tắc. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu hướng dẫn cụ thể.

e) Về cơ chế tạo lập nguồn vốn lâu dài cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Cơ chế tạo lập nguồn vốn ổn định, lâu dài cho Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ được nghiên cứu và thể hiện trong nội dung Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2020 và Đề án tái cơ cấu Ngân hàng Chính sách xã hội.

g) Ban hành chính sách để các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực như: lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su..., trích một phần lợi nhuận trên số lượng hàng hoá xuất khẩu hàng năm để thành lập quỹ đầu tư, hỗ trợ trở lại cho người sản xuất ở các vùng chuyên canh.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đánh giá lại quy định nêu trong Quyết định số 110/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2002 về Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị nhằm đáp ứng mục tiêu thúc đẩy liên kết trong sản xuất, xuất khẩu hàng nông sản (bảo đảm không trái với các quy định của WTO) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về chính sách đất đai.

a) Về việc sớm sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp với tình hình mới, theo hướng giao quyền sử dụng đất cho nông dân lâu dài hơn (50 năm hoặc 70 năm); bỏ chính sách hạn điền...

- Việc sử dụng đất nông nghiệp được tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, bảo đảm ổn định xã hội. Chính phủ sẽ có báo cáo trình Quốc hội ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp với hộ gia đình, cá nhân.

- Về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đưa vào nội dung sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian tới.

b) Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2011 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị nói trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2012 để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân.

c) Nhà nước cần có quy hoạch sử dụng đất một cách khoa học, cụ thể cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hạn chế tối đa việc lấy đất nông nghiệp, đất lúa.

- Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 khóa XIII và Quốc hội ban hành Nghị quyết số 17/20011/QH khoá XIII về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 đến 2015) cấp quốc gia. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã phân bổ chỉ tiêu các loại đất cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 đến 2015) của từng tỉnh, trình Chính phủ xét duyệt trong thời gian tới. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 5 năm được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quản lý và sử dụng đất trồng lúa, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.

d) Đổi mới chính sách bồi thường cho nông dân khi Nhà nước hoặc doanh nghiệp thu hồi đất.

Đồng ý về nguyên tắc, khi thu hồi đất phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi Luật đất đai năm 2003.

4. Bổ sung chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất:

a) Nhà nước có chính sách thu mua nông sản dư thừa.

Đồng ý về chủ trương. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạm trữ nông sản.

b) Ưu tiên thu mua nông sản được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt GAP.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trình Chính phủ Đề án Chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp tốt.

c) Chỉ đạo quản lý chặt chẽ vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, không để tình trạng hàng giả không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng này; đề xuất điều chỉnh các quy định xử phạt nghiêm khắc với các hành vi vi phạm gây thiệt hại đến sản xuất của nông dân.

d) Sửa đổi Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 về khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng cho phù hợp.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương dự thảo Quyết định về một số chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và người sản xuất trong nông nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ.

đ) Có chính sách chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Đồng ý về chủ trương. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách đối với các nội dung nêu trên, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

e) Đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho nông dân để giảm trách nhiệm của nông dân trong sử dụng đồng vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Hội Nông dân nghiên cứu, đề xuất việc chuyển một số chính sách hỗ trợ gián tiếp sang hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Về chính sách xã hội cho nông dân:

a) Về chính sách để nông dân được hưởng bảo hiểm xã hội (có lương hưu).

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, trong đó chú trọng đến việc mở rộng đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (văn bản số 137/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ). Chính phủ cũng đang nghiên cứu việc hỗ trợ cho người lao động khu vực phi chính thức có thu nhập dưới mức trung bình tham gia bảo hiểm tự nguyện.

b) Về mở rộng diện hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý nâng mức hỗ trợ cho người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế lên 70% từ năm 2012 (văn bản số 502/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ). Chính phủ đang nghiên cứu việc mở rộng diện được hỗ trợ phí mua bảo hiểm y tế cho người có thu nhập dưới mức trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế để nhằm mục tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014, theo đúng quy định tại Luật Bảo hiểm y tế.

c) Về chính sách hỗ trợ gia đình nông dân nghèo có con học đại học, cao đẳng, học nghề.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc gia từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất bổ sung đối tượng cụ thể phù hợp với khả năng nguồn ngân sách và khả năng huy động vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

6. Đề nghị rút ngắn thời gian hoàn thành đầu tư xây dựng mới và nâng cấp Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân cấp tỉnh xuống còn 5 - 7 năm.

Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Nông dân nghiên cứu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm.

7. Đề nghị Đảng, Nhà nước có cơ chế đặc thù khuyến khích nông dân bám biển, bám biên giới; hỗ trợ nông dân vùng núi cao gập rét đậm, rét hại:

a) Về khuyến khích ngư dân bám biển: Chính phủ đã có nhiều chính sách về nghề cá, đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2010 về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

b) Về khuyến khích nông dân bám biên giới: Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ với mục tiêu đến năm 2015 cơ bản bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới đất liền, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc và bảo vệ an ninh khu vực biên giới.

c) Về chính sách hỗ trợ nông dân vùng núi cao phòng, ngừa, giảm thiểu thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi có rét đậm, rét hại.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng “Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong điều kiện thiên tai, biến đổi khí hậu” trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó áp dụng cho cả vùng núi cao.

8. Đề nghị Chính phủ có cơ chế cấp miễn phí thiết bị thu sóng cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020”, trong đó có quy định về việc hỗ trợ cho các đối tượng trên; đồng thời, chuẩn bị thực hiện dự án “Hỗ trợ người dân mua thiết bị thu xem truyền hình số” với kinh phí dự kiến trên 900 tỷ đồng cho giai đoạn 2013 - 2020, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích.

9. Đề nghị có biện pháp kiên quyết chấm dứt nạn khai thác quặng, khai thác cát trái phép làm ô nhiễm các nguồn sông, suối phá hoại môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Giao các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

10. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cấp đủ kinh phí hàng năm để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện.

11. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2001 về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia khiếu nại, tố cáo của nông dân; trên cơ sở đó ban hành Quyết định của Thủ tướng về Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân trong thời gian tới.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân và các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg gắn với việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

12. Một số đề nghị khác:

a) Có cơ chế cụ thể để Hội Nông dân Việt Nam tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tham gia thực hiện các chính sách tiêu thụ nông sản.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan và Trung ương Hội Nông dân nghiên cứu, đề xuất cơ chế cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Có cơ chế để Hội Nông dân Việt Nam được trực tiếp tham gia từ đầu trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Đồng ý với đề nghị của Trung ương Hội Nông dân. Yêu cầu các Bộ, cơ quan chủ trì đề án mời Hội Nông dân Việt Nam tham gia từ đầu trong quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tích cực và chủ động tham gia việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách này.

c) Về đề nghị định kỳ hàng năm Thủ tướng Chính phủ làm việc với Trung ương Hội Nông dân.

Đồng ý về nguyên tắc. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Trung ương Hội Nông dân bố trí thời gian làm việc cụ thể một cách thích hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Nông dân Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, TH (5b). 220

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Vũ Đức Đam